



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๗๘

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/หัวหน้างานวินัยและนิติการ/เลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้
(ทราบ)

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน ๔ ฉบับ คือ พ.ศ. ๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นฉบับเดียว โดยจัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ก่อนการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ควรมีการจัดระบบ และกำหนดโครงสร้าง รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับระเบียบเดิมที่มีอยู่แล้ว ในกรณีที่เป็นระเบียบเรื่องเงินไม่ควรกำหนดตัวเลขไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ให้จัดทำเป็นประกาศฯ เพื่อใช้บังคับเป็นเรื่อง ๆ ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงและแก้ไขก่อนให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ปรับให้ครอบคลุมและชัดเจนโดยกำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ ๓ ด้าน คือ ๑) เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อ ๒) เพื่อการพัฒนาด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ๓) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง

๒. ให้ปรับแก้ไข หน้า ๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๑ ย่อหน้าที่ ๒

จาก ให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี จำนวน
หนึ่งคน เป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองคน

เป็น ให้มีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี
จำนวนหนึ่งคน เป็น กรรมการและเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
สองคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ